

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

หลักสูตรได้ตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาว และยกระดับการพัฒนาประเทศไทยสู่สังคมที่แก้ปัญหาของชาติด้วยฐานความรู้และนวัตกรรม หลักสูตรบูรณาการเพื่อสร้างดุษฎีบัณฑิตที่สามารถทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยา อาหาร เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ และสามารถสร้างนวัตกรรมในอุตสาหกรรมสุขภาพ การวิจัยและพัฒนาในการแพทย์ อุตสาหกรรมอาหารและเกษตร

1.จำนวนนักศึกษาที่รับ	15				
2.แผนการศึกษาที่เปิดรับ	แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2				
3.การจัดการเรียนการสอน	จันทร์ - ศุกร์				
4.รูปแบบการเรียน	Online / onsite				
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา	30,000.-บาท/ภาคการศึกษา				
6.จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร	หมวดวิชา	แผนการศึกษา			
		แบบ 1.1	แบบ 1.2	แบบ 2.1	แบบ 2.2
	หมวดวิชาบังคับ	-	-	2	6
	หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า	-	-	10	18
	วิทยานิพนธ์	48	72	36	48
รวม	48	72	48	72	
7.คุณสมบัติของผู้สมัคร	<p>แผน 1.1</p> <ol style="list-style-type: none"> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำวิจัย โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้การพิจารณาคุณภาพและระดับการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก <p>แผน 1.2</p> <ol style="list-style-type: none"> เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนดีมาก หรือ มีผลการเรียนอยู่ในลำดับ 10% แรกของรุ่น โดยมีการรับรองจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือ มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 				

	<p>แผน 2.1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ 2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำวิจัย โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ทั้งนี้การพิจารณาคุณภาพและระดับการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ 3. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก <p>แผน 2.2</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการเรียนดีมาก หรือ มีผลการเรียนอยู่ในลำดับ 10% แรกของรุ่น โดยมีการรับรองจากสถาบันการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา หรือ มีประสบการณ์ในการทำวิจัยในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ ภายใต้ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ 2. มีผลการสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก <p>และมีคุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563</p>
<p>8. หลักฐานประกอบการสมัครเฉพาะสาขาวิชา</p>	<ol style="list-style-type: none"> 8.1 หนังสืออนุญาตให้สมัครหรือลาศึกษาต่อจากผู้บังคับบัญชา จำนวน 1 ชุด 8.2 หนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานหรือการเรียน จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) 8.3 หลักฐานแสดงการนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จำนวน 1 ชุด (ถ้ามี) 8.4 โครงร่างการวิจัยที่คาดว่าจะนำเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ประมาณ 1-2 หน้า จำนวน 1 ชุด 8.5 แบบแสดงความจำนงเลือกกลุ่มวิชา จำนวน 1 ชุด
<p>9. ช่องทางการติดต่อสาขาวิชา</p>	<p>https://www.facebook.com/GradRx.PSU</p> <p>https://www.pharmacy.psu.ac.th/</p> <p>http://service2.pharmacy.psu.ac.th/</p> <p>ข้อมูลผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ผู้ประสานงานหลักสูตร</p> <p>- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ฉัตรชัย วัฒนากิริมย์สกุล โทร. 0-7428-8820 E-mail: chatchai.w@psu.ac.th</p> <p>- นางสาวศศิภา อินทะเรืองรุ่ง โทร. 0-7428-8818 E-mail : sasipa.i@psu.ac.th</p>

กำหนดการสอบ

รอบประจำปี

วิชาที่สอบ	วันและเวลาสอบ	สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์	เดือนเมษายน 2568 (แจ้งให้ทราบภายหลัง)	ห้องอ่านหนังสือ คณะเภสัชศาสตร์ หรือ ผ่านระบบ zoom

รอบตลอดปี

วิชาที่สอบ	วันและเวลาสอบ	สถานที่สอบ
สอบสัมภาษณ์	เดือนกันยายน - ตุลาคม 2568	ห้องอ่านหนังสือ คณะเภสัชศาสตร์ หรือ ผ่านระบบ zoom